

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด  
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เปิดประชุม โดยนางเบญจมาภรณ์ ภิญญไพพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและน้ำหนักของตัวชี้วัดบังคับตามกรอบคำรับรองฯ และตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๓) เจาะจาะข้อตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดภารกิจด้านประสิทธิผลของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงานและตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติการประชุม คือ กพร. จะส่งผลการเจรจาและตรวจสอบตัวชี้วัดให้หน่วยงานปรับแก้ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และให้หน่วยงานส่งกลับไปยัง กพร. พร้อมกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่ กพร. จะเตรียมจัดทำเอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป



วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประชุมเจรจาตัวชี้วัดภารกิจของกองบริหาร สำนักวิชาการและสถาบันในส่วนกลาง เพื่อเจรจาตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๒๙ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๕๘ ตัวชี้วัด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดฯ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

**ช่วงเช้า** ประชุมผู้กำกับตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตัวชี้วัดบังคับ) รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดแผนงานควบคุมโรคระดับชาติ และแผนงานควบคุมโรคระดับเขต กองแผนงานซึ่งเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด จะจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐



**ช่วงบ่าย** ประชุมเจรจาตัวชี้วัดภารกิจของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๑๑ และ ๑๒ เพื่อเจรจาตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๑ ตัวชี้วัด โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เหลือทางผู้กำกับตัวชี้วัด (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) ได้เขียนรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) กลาง ให้เรียบร้อยแล้ว



ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม คือ ๑) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องมีความสอดคล้องและสะท้อนถึงประสิทธิภาพของหน่วยงาน และ ๒) ตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานและปัญหาในพื้นที่ ๓) คณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เหมาะสม

**การถอดบทเรียนหลังการประชุม**

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
๑.ระยะเวลาในการจัดประชุมน้อยเกินไป และการเจรจาตัวชี้วัดไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด	เพิ่มจำนวนนัดประชุมให้มากขึ้น และการเจรจาตัวชี้วัดต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒.การส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) บางหน่วยงานไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามหน่วยงานที่ส่งล่าช้าอย่างใกล้ชิด
๓.การเขียนนิยาม ไม่ครบถ้วน การเขียนสูตรการคำนวณไม่ชัดเจน ขั้นตอนการทำงานเขียนเป็นภาพกว้าง ระยะเวลาการประเมินผลไม่ชัดเจน ค่าเป้าหมายไม่ได้วางไว้ที่ค่า ๓	ให้ความรู้เรื่องการรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) และแจ้งให้หน่วยงานใช้แบบฟอร์มการเขียนตัวชี้วัดตามที่ กพร.กำหนด
๔.บางหน่วยงาน นำรายละเอียดตัวชี้วัดที่สคร.ทำ มาเขียนรวมด้วย	ปรับให้เป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานโดยตรง
๕.การหักคะแนนเชิงคุณภาพแต่ละหน่วยงานต่างกันเนื่องจากไม่มีเกณฑ์กลางในการหักคะแนน	การหักคะแนนเชิงคุณภาพควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน